
 



 



 

  



 

  



 

มิวเซียมสยาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กับทั้ง 4 

หน่วยงาน เล็งผลักดันประเทศไทย สู่การเป็น “Museum Destination in ASEAN” 

 

วันท่ี 16 มี.ค.มิวเซียมสยาม (Museum Siam) จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นท็อป "Museum Destination" ในอาเซียน ภายในงานมีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กับท้ัง 4 หน่วยงาน ณ อาคารนิทรรศการ (ช้ัน 2) มิวเซียม
สยาม ท่าเตียน 

 นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อ านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิสเซียมสยาม) กล่าวถึงความร่วมมือ
พัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน ที่สร้างสรรค์ และทันสมัย รวมทั้งปรับให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย  

 ทั้งนี้ในปี 2560 มิวเซียมสยาม เตรียมพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 4 แห่ง อันประกอบไปด้วย 1.พิพิธภัณฑ์
ปัญญานันทภิขุ จ.นนทบุรี โมเดลพิพิธภัณฑ์เชิงศาสนาและวัฒนธรรม 2. พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จ.พิจิตร โมเดลศูนย์การ
เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 3. ศูนย์การเรียนรู้ การยางแห่งประเทศไทย โมเดลพิพิธภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและธุรกิจ และ 4.ศูนย์การ
เรียนรู้ฟิช วิลเลจ จ.ราชบุรี โมเดลศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ 

 อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ผู้ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ กล่าวถึงโครงการดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์ 
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 และโครงการอื่นๆ เช่นการปรับภูมิทัศน์ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ การจัด
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งโครงการที่เป็นประโยชน์มากมาย 

 “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ เป็นโครงการที่ส าคัญและยิ่งใหญ่มาก ท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่เรา
จะได้ไปศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย โดยเป้าหมายปลายทางในการ
พัฒนา ก็คือ การสร้างสังคมที่เป็นสันติภาพและสันติสุข นี่เป็นสิ่งท่ีชาวโลกทุกคนต้องการ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลก พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ จะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยให้คุณค่าของการเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาของโลกบรรลุผลได”้ 
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 ด้านนายสมพร เล็กอุทัยพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จ.พิจิตร 
กล่าวว่า สืบเนื่องจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สร้างสถานท่ีในเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาวเวียดนาม แสดงถึงวิถีชีวิตของชาว
เวียดนาม และคนไทยที่มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการก าหนดให้มีการจัดแสดงเอกสารสิ่งพิมพ์ 
วัตถุสิ่งของส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประธานโอจิมินห์ เป็นส่วนหน่ึงของการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ 

 “อบต. ป่ามะคาบยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ดี โดยมุ่งหวังว่าการเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในครั้งน้ี มิวเซียมสยามจะช่วยพัฒนาและยกระดับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้บ้านดงโฮจิมินห์ ไปสู่การ
เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและอาเซียนอย่างภาคภูมิใจ” 

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ การยางแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้การยางแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจส าหรับสังกัดกรระทรวงศุลกากร ท่ีเริ่มมาเป็นการ
ยางได้ 1 ปีเศษ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ 3 หน่วยงาน คือส านักงานกองทุนการท าสวนยาง โรงงานสวนยาง และสถาบันการ
วิจัย โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจร เกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด และการจัดแสดงนวัตกรรม 
และเป็นที่มาของการสร้างศูนย์จัดแสดงห้องนวัตกรรมยางพารา เพื่อเป็นศูนย์กลางของยางพาราทั้งหมด ขณะเดียวกันจัดเป็น
แหล่งที่สามารถช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา และ
มุ่งหวังในการสร้างงานวิจัยให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 นายสหัส ค าบู่ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท ศรีบ้านโป่ง มาร์เก็ต จ ากัด ศูนย์การเรียนรู้ ฟิช วิลเลจ จ.ราชบุรี กล่าวถึง
ศูนย์การเรียนรู้ ฟิช วิลเลจ เป็นโครงการใหม่ที่เปิดมาได้ 2 ปี โดยเป็นของภาคเอกชน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของการท่องเที่ยว 
และเครือข่ายของมิวเซียวสยามได้ เหมือนกับใยแมงมุมที่เกิดขึ้น และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน นี่คือจุดหมายที่จะท างานร่วมกัน ซึ่งในวันที่ 24-26 มีนาน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ ฟิช วิลเลจ จ.ราชบุรี จะมี
การจัดมหกรรมปลาทองสวยงามแห่งประเทศไทย และมี 9 ประเทศเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรกรจะปรับตัวเข้าสู่สวนยาง 4.0 ได้อย่างไร 

                       

 เคร่ืองกรีดยาง                                                                       คุณเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ านวยการ กยท  

ในฉบับนี้ ขอเก็บตกการจัดงาน “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” อีกคร้ังหนึ่ง เพราะแต่ละโซนมีกิจกรรมต่างๆ ที่

น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะเวทีเสวนา ที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้ เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการเพ่ิมผลผลิตและรายได้

เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  

 หนึ่งในไฮไลต์ส าคัญของการจัดงานครั้งนี้ ก็คือ ช่วง Special Talk ฉลองครบรอบ 30 ปี ของนิตยสารเทคโนโลยี

ชาวบ้านได้จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “เกษตรกรจะปรับตัวเข้าสู่สวนยาง 4.0 ได้อย่างไร” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณเชาว์ 

ทรงอาวุธ รองผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)   คุณศิริชัย ศรีสุธรรม บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด  และ 

คุณสงกรานต์ ค าพิไสย์ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬ 

มาตรการเชิงรุก “ไทยแลนด์ ยุค 4.0” 

 คุณเชาว์ รองผู้อ านวยการ กยท. กล่าวว่า เมืองไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตสินค้าเกษตรใช้ในประเทศเป็น

หลัก (ไทยแลนด์ ยุค 1.0) เมื่อน าสินค้าเกษตรมาแปรรูปสู่อุตสาหกรรมเบา (ไทยแลนด์ ยุค 2.0) เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

ฯลฯ เมื่อไทยพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตสินค้าป้อนตลาดส่งออก (ไทยแลนด์ ยุค 3.0) เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กกล้า 

รถยนต์ ฯลฯ 
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 ปัจจุบัน ทั่วโลกตั้งเป้าพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 โดยใช้นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ประเทศไทยเป็นผู้

ส่งออกยางพารามากเป็น อันดับ 1 ของโลก ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดย ร้อยละ 86 ส่งออกยางในรูปวัตถุดิบประเภทยาง

แผ่นรมควัน ยางแท่ง STR หรือน้ ายางข้น จ านวน 3.7 ล้านตัน ต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศ 1.7 แสนล้านบาท ต่อปี และแปร

รูปยางพาราส าหรับใช้ภายในประเทศ แค่ร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่า 2.3 แสนล้านบาท ต่อปี ถือว่าสร้างมูลค่าทางการค้าสูงกว่า

การส่งวัตถุดิบไปขายต่างประเทศเสียอีก 

 รัฐบาลเร่งปรับปรุงโครงสร้างยางพาราของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค “นโยบายไทยแลนด์ 4.0” อย่างชัดเจน ตั้งแต่ ปี 

2559 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

เพิ่มมากข้ึน เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 แสนตัน โดยมอบหมายให้ กยท. เปิดจุดรับซื้อ

ยางพาราจากเกษตรกรในราคาชี้น าตลาด ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ ช้ัน 3 รับซื้อในราคา 45 บาท ต่อกิโลกรัม หลังจากเปิดซื้อ

ยางได้แค่ 2,892 ตัน ก็ฉุดราคายางภายในประเทศปรับตัวสูงข้ึนจากเดิม กิโลกรัมละ 33 บาท เป็น 50 กว่าบาท 

 ในปี 2560 ภาครัฐเร่งสานต่อโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยส ารวจความต้องการ

ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่ามีปริมาณความต้องการใช้ยางกว่า 5,800 ตัน เช่น โครงการล้อยางประชารัฐ 

                         

                                                                                                 คุณสงกรานต ์ค าพิไสย์  

 จังหวัดบึงกาฬ ถือว่าโชคดี เพราะเกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน เครือมติชน องค์กรต่างประเทศ และ

รัฐบาลไทย ในการเดินหน้าจัดงาน “วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ” อย่างต่อเนื่อง เป็นปีท่ี 5 ตอกย้ าความส าคัญของการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ ในวันน้ีจังหวัดบึงกาฬได้เปรียบในเชิงปริมาณ เพราะมีเนื้อท่ีปลูกยางพาราทั้งจังหวัด 

ประมาณ 1.2 ล้านไร่ ถือว่ามีพื้นท่ีปลูกยางมากที่สุดในภาคอีสาน และมากกว่าบางจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต้ จังหวัดบึงกาฬได้

พัฒนายางพาราเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มตัว เพราะได้รับงบฯ สนับสนุนจากรัฐบาล 193 ล้านบาท ส าหรับจัดสร้าง

โรงงานผลิตหมอนยางพารา เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบรับซื้อน้ ายางสดจากเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าสู่กระบวนการแปรรูป

หมอนยางและผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ และจับมือกับเอกชนต่างชาติ เพื่อพัฒนาตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง นับเป็นความ



ร่วมมือร่วมใจของพี่น้องเกษตรกร เอกชน รัฐบาล ในการผลักดันโครงการประชารัฐด้านยางพาราได้ก้าวหน้ากว่าใคร 

นอกจากน้ี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs BANK) ประกาศให้สินเช่ือเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการยางพาราแก่สถาบันเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 และหากลงทุนซื้อเครื่องจักร คิดดอกเบี้ยใน

อัตราพิเศษ แค่ร้อยละ 4 เท่านั้น เพื่อช่วยให้กิจการแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต 

กยท. เตรียมจัดท าโครงการ “ล้อยางประชารัฐ” โดยเรียนลัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางล้อรถยนต์ของภาคเอกชนไทย 

คือ บริษัท ดีสโตน โดย กยท. ท าหน้าที่รวบรวมยางพาราที่ได้มาตรฐาน จีเอ็มพี จากสถาบันเกษตรกร ให้ดีสโตนน าไปแปรรูป

เป็นล้อยางรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ รถกระบะ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ส าหรับจ าหน่าย

ให้แก่หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านระบบกลไกของ กยท. แต่ละจังหวัด และจัดโครงการน าร่องยางล้อ จับมือกับสหกรณ์

แท็กซี่ จ าหน่ายยางล้อราคาถูก เพียงเส้นละพันกว่าบาท เมื่อเทียบกับราคาท้องตลาดที่ขายในราคาเส้นละสองพันบาท 

นอกจากน้ี กยท. วางแผนส่งเสริมให้สหกรณ์ชาวสวนยางหลายแห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น สตูล ปัตตานี ผลิตยางแผ่นปูพื้น ที่ได้

มาตรฐาน มอก. ออกจ าหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น 

ด้าน คุณสงกรานต์ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวว่า ในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางอาศัยการ

เรียนรู้เรื่องยางพาราจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กยท. แต่ทุกวันนี้ เกษตรกรอาศัยการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากเทคโนโลยีสมาร์ท

โฟน เช่นเดียวกับคณะกรรมการกองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จะเช็กราคาประมูลยางในตลาดกลางฯ จากระบบไลน์ หรือ ยู

ทูบ บนมือถือในแต่ละวัน 

เดิมทีเกษตรกรปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 และยางพันธุ์ RRIT 251 ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี กยท. เพราะต้นยางท้ังสองสาย

พันธุ์ ปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีกับสภาพพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่วันนี้เกษตรกรชาวสวนยางหลายคนนิยมน า

กล้ายางพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามาทดลองปลูกในแปลงสวนยางของตัวเอง เช่น กล้ายางพันธุ์ลุงข า กล้ายางพันธุ์ 600 ยอดด า ของ

มาเลเซีย เข้ามาทดลองปลูก เช่นเดียวกับเรื่องปุ๋ย จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทุกวันนี้เจอปัญหาปุ๋ย

แพง เกษตรกรก็เรียนรู้จากโฆษณาและทดลองซื้อปุ๋ยสูตรผสมมาทดลองใช้แทน 

สมัยก่อนราคายางดี 60-70 บาท ต่อกิโลกรัม สามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างคนกรีดยางและเจ้าของสวนยาง ในอัตรา 

40:60 ระยะหลังเจอปัญหาราคายางตกต่ า ก็ปรับสัดส่วนรายได้กันใหม่ เป็น 50:50 ค่าปุ๋ย ค่ายา เจ้าของสวนยางเป็น

ผู้รับผิดชอบเหมือนเดิม แต่ในวันน้ี ข้ียางขายได้แค่กิโลกรัมละ 12-13 บาท รายได้น้อยลง คนที่เคยรับจ้างกรีดยาง ก็เลิกอาชีพ

กันไปหมด เพราะรายได้น้อย ไม่เพียงพอส าหรับเลี้ยงดูครอบครัว เจ้าของสวนต้องมาลงมือกรีดยางเอง จึงอยากได้นวัตกรรม

ใหม่ๆ เข้ามาช่วยท างานกรีดยาง 



 การจัดงานวันยางพาราบึงกาฬในปีน้ี พอมีข่าวโฆษณาว่า มีเครื่องกรีดยางจากจีนมาโชว์ในงานวันยางพาราบึงกาฬ 

เพื่อนเกษตรกรก็โทร.ถามผมกันใหญ่ เพราะสนใจอยากซื้อเครื่องกรีดยางไปใช้ในสวนยางของตัวเอง แม้เครื่องกรีดยางจะมี

ราคาสูงถึงตัวละ 4,000-5,000 บาท แต่เกษตรกรชาวสวนยางก็พร้อมที่จะลงทุน เพราะคิดว่าลงทุนแพงหน่อย แต่คุ้มค่ากับ

ผลตอบแทนท่ีได้รับ 

 เกษตรกรหลายรายยังห่วงกังวลกับปัญหาราคายางพารา ผมเชื่อว่าหากรัฐบาลประกาศนโยบายผลักดันการใช้

ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น จาก 16% เป็น 20% และเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศสูงข้ึนเรื่อยๆ เฉลี่ยปีละ 

5% ผมมั่นใจว่า ราคายางภายในประเทศของไทยจะปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน 

ปัญหายางปลอม ท าลายความเชื่อมั่นตลาด 

 ด้าน คุณศิริชัย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนผู้ค้ายางพารา กล่าวว่า บริษัท เซาท์แลนด์ฯ มีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่

ภาคใต้ ปัจจุบันได้ขยายกิจการมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง ท่ีจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากพ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตยางพารา

ขนาดใหญ่สุดในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยทั่วไปต้นยางท่ีปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต้ เมื่อต้นยางอายุ 5-6 ปี ก็สามารถเปิดกรีดยางได้แล้ว 

แต่สวนยางในพื้นที่ภาคอีสาน ต้องปล่อยให้ต้นยางมีอายุสัก 8-9 ปีก่อน จึงเริ่มเปิดกรีดยางได้ ผลิตภัณฑ์ยางก้อนถ้วยของ

จังหวัดบึงกาฬถือว่า เนื้อยางสะอาดและมีคุณภาพดี แต่คุณสมบัติเนื้อยางยังไม่ดีเท่ากับต้นยางท่ีปลูกในภาคใต ้

                           

        คุณศิรชัิย ศรสีธุรรม                                                             ยางลอ้ดสีโตน  

 โดยทั่วไป เกษตรกรนิยมใส่ถุงมือยางส าหรับเก็บยางก้อนถ้วย ระยะหลังทางโรงงานตรวจสอบพบว่า มีเศษถุงมือยาง

ปนเข้ามาในยางก้อนถ้วย ท าให้ไม่สามารถส่งออกยางล็อตนั้นได้ เพราะถุงมือยาง ยางรัดของ ฯลฯ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ยางตาย ท่ี

ผ่านการแปรรูปมาแล้ว ไม่สามารถผสมในยางแท่งส าหรับผลิตยางล้อรถยนต์ เพราะจะท าให้ยางล้อระเบิดได ้

เมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว ทางโรงงานไม่ค่อยเจอปัญหาเศษถุงมือยางปนในยางก้อนถ้วย แต่ระยะหลังเจอปัญหานี้บ่อยมาก ทางโรงงานจึง

ขอความร่วมมือจากเกษตรกร ระมัดระวังอย่าให้เศษถุงมือยางปะปนในยางก้อนถ้วยอย่างเด็ดขาด หากยางไม่ได้มาตรฐาน 

ผู้น าเข้าปฏิเสธค าสั่งซื้อยางจากเมืองไทย ท าให้ยางไทยเสียชื่อเสียงแล้ว ท้ายสุดแล้ว ตัวเกษตรกรชาวสวนยางเองก็จะได้รับ



ผลกระทบตามไปด้วย เพราะขายยางไม่ได้ ปัจจุบันทางโรงงานลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพปลอมปนในจังหวัดบึง

กาฬ เพื่อคัดยางเนื้อสะอาดให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น 

 สมัยก่อน โรงงานผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ เช่น บริดจสโตน มิชลิน ฯลฯ รับซ้ือยางแผ่นรมควัน ประมาณ 70% และ

ยางแท่ง 30% เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์ แต่ทุกวันนี้ความต้องการของตลาดเปลี่ยนไป ลูกค้า

ต้องการซ้ือยางแท่งเพ่ิมมากขึ้น ประมาณ 70% และซื้อยางแผ่นรมควันลดลงเหลือแค่ 30% เพราะเทคโนโลยีการผลิต

ยางแท่งสามารถคัดกรองยางสกปรกให้มีคุณภาพดี สะอาดขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมยางแท่ง มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมาก

ขึ้นในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  20  มีนาคม  2560 
หวัข้อขา่ว  กยท. สร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ยางพาราครบวงจร 

 

กยท. สร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ยางพาราครบวงจร โชว์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา 

      

การยางแห่งประเทศไทย และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (สพร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบ
ครบวงจร เพ่ือเป็นศูนย์กลางความรู้เร่ืองยางพารา นวัตกรรมการแปรรูป การแสดงสินค้า และการแลกเปลี่ยนกันด้าน
ธุรกิจของยาง พารา 
 
 นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า การ
ยางแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพื่อให้เป็นพื้นที่ท่ีสามารถสร้างการรับรู้
ให้กับผู้เข้ามาชมในรูปแบบเสมือนจริง 
 
 พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องยางพาราตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง  เข้าใจถึงความเป็นมาของยางพารา

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และรับทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากยางพารา ตั้งแต่น้ ายาง ผ่านกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการ

โค่นเป็นไม้ยางพารา  

 โดยผู้เข้าชมสามารถสัมผัสนวัตกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ  ซึ่งจะเห็นว่า ยางพารามีความเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราทุกคน และที่ส าคัญ สามารถน าไปต่อยอดเป็นการท าธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพาราต่อไปได ้  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมาจากผลผลิตส าคัญจากผลงานวิจัยการแปรรูปของ กยท. ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
จากโครงการยางประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อประชารัฐ ยางปูพ้ืนสนามกีฬา ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ ยางปูทางผ่าน
เสมอระดับทางรถไฟ หรือแม้แต ่หมอนยางพารา ทุกวันน้ี สถาบันเกษตรกรหลายแห่ง สามารถน าไปด าเนินธุรกิจ สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงที่จะจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ด้วย  
 


